

BÀI HỌC 12

CÓ NHỮNG ĐOẠN KHÓ HIỂU



CÂU GÓC: *“Lại phải nhìn biết rằng sự nhịn nhục lâu dài của Chúa chúng ta cốt vì cứu chuộc anh em, cũng như Phao-lô, anh rất yêu dấu của chúng ta, đã đem sự khôn ngoan được ban cho mình mà viết thư cho anh em vậy. Ấy là điều người đã viết trong mọi bức thư, nói về những sự đó, ở trong có mấy khúc khó hiểu, mà những kẻ dốt nát và tin không quyết đem giải sai ý nghĩa, cũng như họ giải sai về các phần Kinh Thánh khác, chuốc lấy sự hư mất riêng về mình” (2 Phi-e-rơ 3:15, 16).*

KINH THÁNH NGHIÊN CỨU: 2 Ti-mô-thê 2:10–15, 1 Sử Ký 29:17, Gia-cơ 4:6–10, Ga-la-ti 6:9, Công vụ 17:11.

Khi thảo luận về các thư của sứ đồ Phao-lô, sứ đồ Phi-e-rơ viết rằng trong đó, và ở một số các đoạn khác trong Kinh Thánh, có một số điều khó hiểu (2 Phi-e-rơ 3:16). Những lời này của ông Phi-e-rơ bị vạ nạn hoặc bóp méo bởi những người “không biết gì và không tin” để tự mang sự hủy diệt. Ông Phi-e-rơ không nói rằng tất cả là khó hiểu, ông nói chỉ một số mà thôi.

Và chúng ta biết điều ấy. Độc giả trung thực nào của Kinh Thánh mà chưa bắt gặp những câu hoặc đoạn Kinh Thánh có vẻ lạ và khó hiểu? Chắc chắn, đã có lúc nào đó, tất cả chúng ta đều trải nghiệm điều này.

Đó là lý do tại sao, trong tuần này, chúng ta sẽ không xem xét quá nhiều về cái khó hiểu của câu Kinh Thánh, nhưng chúng ta chú trọng vào điều gì có thể là lý do của những thách thức này và làm thế nào, là những người tìm kiếm sự thật trung thực từ lời Chúa, chúng ta có thể vượt qua cái khó hiểu của một câu hay đoạn Kinh Thánh. Chúng ta biết, chung cuộc, một số trong những câu Kinh Thánh khó khăn này có thể không bao giờ được giải quyết ở nơi chúng ta đang ở đây, mà phải chờ cho lúc chúng ta bước vào thiên đường. Đồng thời, phần lớn các câu trong Kinh Thánh không là những câu quá khó hiểu, chúng ta không cần phải để một số nhỏ những câu khó hiểu làm suy yếu niềm tin và sự tin tưởng của mình vào toàn bộ uy quyền của Lời Đức Chúa Trời.

1. CÁC LÝ DO CÓ THỂ GÂY MÂU THUẬN DỄ DÀNG

Đọc 2 Ti-mô-thê 2:10–15. Phao-lô dặn dò Ti-mô-thê phải chuyên tâm “lấy lòng ngay thẳng giảng dạy lời của lễ thật.” Lời khuyên quan trọng nào Phao-lô dặn biểu hết thầy chúng ta ở đây?

Không có một người học trò Kinh Thánh ân cần và trung thực sẽ phủ nhận sự thật rằng có những điều trong Kinh Thánh rất khó hiểu. Nhưng chúng ta không nên để tình trạng này làm nản chí mình. Thực tế mà nói, những khó khăn này là việc phải có. Vì xét cho cùng, chúng ta là những con người bất toàn và hữu hạn, và không ai có kiến thức toàn diện về mọi lãnh vực mình học hỏi được, chứ đừng nói đến những điều thiêng liêng. Do đó, khi con người dốt nát và hữu hạn cố gắng hiểu được sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời vô tận, chắc chắn sẽ không là dễ dàng. Tuy nhiên, khó khăn trong việc hiểu các sự dạy dỗ của Kinh Thánh không thể nào là lý do để nói rằng những gì Kinh Thánh khẳng định là không đúng sự thật.

Những người bác bỏ sự dạy dỗ của Kinh Thánh về sự mặc khải thiên thượng và soi dẫn của Đức Chúa Trời thường cho các điểm khó hiểu là mâu thuẫn và sai lầm. Bởi vì đối với họ Kinh Thánh chỉ là một cuốn sách của con người không hơn không kém, và họ tin rằng Kinh Thánh phải chứa đựng những khiếm khuyết và sai sót. Với lối suy nghĩ như vậy, người ta thường không bỏ một nỗ lực nghiêm túc nào để tìm kiếm lời giải thích mà trong ấy là sự hiệp nhất và đáng tin cậy của Kinh Thánh đến từ sự soi dẫn thượng thiên. Những người bắt đầu đặt câu hỏi về các trang đầu tiên của Kinh Thánh, chẳng hạn về câu chuyện Tạo Thế, thường dễ bị dẫn đến sự nghi ngờ và không chắc chắn về phần còn lại của Kinh Thánh.

Một số khác biệt trong Kinh Thánh có thể là do các lỗi nhỏ của người sao chép hoặc người dịch. Ellen G. White đã tuyên bố: “Một số người đã nghiêm nghị hỏi chúng tôi, ‘Bạn có nghĩ rằng có thể đã có một số sai lầm bởi người sao chép hay người dịch không?’ Điều ấy ắt có xảy ra, và với tâm trí hạn hẹp có người sẽ do dự và vấp ngã vì ý tưởng này, thì họ cũng sẽ dễ dàng vấp ngã trước những bí ẩn của Lời Được Soi Dẫn, bởi vì tâm trí yếu đuối của họ không thể nhìn thấu mục đích của Đức Chúa Trời. Phải, họ sẽ dễ dàng vấp ngã trước những sự thật đơn giản rằng những điều Đức Chúa Trời phán bảo tuy đơn giản và mỹ miều mà tâm trí thường tình chấp nhận là của Thiên Thượng, là những lời đầy nét sâu xa. Các lỗi sẽ không làm chân vấp ngã hay làm linh hồn bối rối thì chẳng tạo ra khó khăn từ sự thật được tiết lộ rõ ràng nhất.” – Ellen G. White, *Selected Messages*, quyển 1, trang 16.

Tại sao rất quan trọng là chúng ta phải tìm đến Kinh Thánh với tinh thần khiêm nhường và tùng phục?

2. ĐỐI PHÓ VỚI NHỮNG KHÓ KHĂN CÁCH TRUNG THỰC VÀ THẬN TRỌNG

Bạn đã bao giờ có kinh nghiệm bắt gặp một câu hay nhiều câu Kinh Thánh mà bạn không hiểu, hoặc thấy khó hòa hợp với các câu khác hay với thực tế khác nói chung? Khó tưởng tượng rằng không ai, có khi này hay khi khác, mà chưa từng phải đối mặt với vấn đề này. Câu hỏi là, Bạn đã đối phó thế nào? Hay đúng ra, nghiêm trọng hơn, Bạn nên đối phó như thế nào?

Đọc 1 Sử Ký 29:17, Châm ngôn 2:7, 1 Ti-mô-thê 4:16. Các câu này nói gì để chúng ta có thể áp dụng cho câu hỏi về cách phải đối phó với những đoạn Kinh Thánh khó hiểu hay khó khăn như thế nào?

Chỉ khi chúng ta trung thực, chúng ta mới có thể đối diện với các khó khăn cách hữu hiệu. Trung thực bảo vệ chúng ta để chúng ta không trốn tránh bất kỳ khó khăn nào hoặc tìm cách che giấu chúng. Sự trung thực cũng sẽ ngăn chúng ta không đưa ra những câu trả lời hời hợt mà không thực sự đã được kiểm chứng. Đức Chúa Trời vui lòng với sự trung thực và liêm chính. Do đó, chúng ta nên luôn mô phỏng bản tính của Ngài trong tất cả những gì mình làm, ngay cả trong sự nghiên cứu Kinh Thánh của mình.

Những người trung thực sẽ đối phó với những khó khăn trong Kinh Thánh bằng cách họ sẽ thận trọng không trình bày những dữ kiện ở ngoài bối cảnh của câu Kinh Thánh, bóp méo sự thật bằng cách thêm lời vào, hoặc đánh lừa người khác bằng cách vụn vẹo bằng chứng. Thà chờ đợi một câu trả lời bền vững cho một khó khăn hơn là cố gắng đưa ra một giải pháp để lảng tránh hoặc không thỏa đáng. Sự trung thực trong khi chúng ta nghiên cứu Kinh Thánh cũng mang lại hậu quả là nó tạo dựng niềm tin, và niềm tin là nòng cốt của tất cả các mối quan hệ cá nhân lành mạnh. Nó thuyết phục mọi người nhiều hơn là những câu trả lời mong manh không vững vàng. Nói rằng bạn không biết trả lời câu hỏi hoặc giải thích chính xác câu Kinh Thánh còn tốt hơn là cố gắng làm cho nó nói những gì bạn muốn nó nói, mà có khi nó không thực sự nói vậy.

Những người cẩn thận muốn biết sự thật của Lời Đức Chúa Trời, và do đó, luôn đảm bảo rằng họ không vội vàng đưa ra kết luận gấp rút dựa trên kiến thức hạn chế hoặc bằng chứng mỏng manh. Những người cẩn thận luôn quyết tâm không bỏ qua bất kỳ khía cạnh hoặc chi tiết nào có thể quan trọng. Họ không vội vã trong suy nghĩ nhưng kỹ lưỡng và siêng năng trong việc nghiên cứu Lời Chúa và tất cả các dữ kiện liên quan đến bối cảnh của lời ấy.

Bạn làm gì, hay nên làm gì, với những câu mà bạn không hoàn toàn hiểu được hoặc xem chừng như không phù hợp với sự hiểu biết của bạn về lẽ thật?

3. ĐỐI PHÓ VỚI CÁC KHÓ KHĂN CÁCH KHIÊM TỐN

Đọc Gia-cơ 4:6-10; 2 Sử Ký 7:14; và Sô-phô-ni 3:12. Tại sao sự khiêm tốn rất quan trọng khi chúng ta muốn đối phó với những đoạn Kinh Thánh khó hiểu.

Nhiều người đã nhận thức một điều đáng kinh ngạc mà cũng làm họ khiêm tốn rằng họ phải nương tựa vào một cái gì đó và một ai đó bên ngoài chính họ. Họ đã nhận ra rằng họ không phải là thước đo của tất cả mọi sự. Những người này coi trọng sự thật hơn cái tôi của họ, và nhận thức được rằng sự thật không phải do chính họ tạo ra mà là những gì họ phải đối diện. Có lẽ sự thật lớn nhất mà những người này hiểu là họ thực sự biết rất ít về sự thật. Họ biết, như Phao-lô đã viết, rằng họ “nhìn thấy qua một miếng kính cách mờ” (1 Cô-rinh-tô 13:12).

Lợi ích của sự khiêm tốn trong suy nghĩ này rất đa dạng: thói quen tìm hiểu cách khiêm tốn là nền tảng của mọi sự phát triển về kiến thức, vì nó tạo ra một sự tự do mà từ đó tự nhiên sinh ra một tinh thần chịu học hỏi. Điều này không có nghĩa là những người khiêm tốn thường nhất thiết sai, hoặc họ sẽ luôn thay đổi ý nghĩ và sẽ không bao giờ có một niềm tin chắc chắn. Nó chỉ có nghĩa là họ phục tùng lẽ thật Kinh Thánh. Họ nhận thức được những hạn chế về kiến thức của mình và do đó, có khả năng mở rộng kiến thức và hiểu biết về Lời Chúa trong một cách mà những người trí thức, kiêu ngạo và tự cao không làm được.

Tất cả những ai sẽ đến với Lời Chúa để tìm sự dẫn đạo bằng một tâm trí khiêm tốn học hỏi và quyết tâm tìm biết về sự cứu rỗi là gì, sẽ hiểu những lời trong Kinh Thánh. Nhưng những kẻ chỉ đến để điều tra Lời Chúa bằng một tinh thần chống đối và thách đố, sẽ làm mất đi trong sự tâm đạo của mình một tinh thần mà nó không truyền đạt. Đức Chúa Trời sẽ không nói với một tâm trí không quan tâm. Ngài không hoang phí sự chỉ dẫn của mình cho một kẻ sẵn sàng bất kính hay chịu ô nhiễm. Nhưng kẻ căm đố dạy mọi tâm trí nào tự để mình mắc mưu những lời gợi ý của hắn và sẵn sàng làm vô hiệu lực luật pháp thánh của Đức Chúa Trời.

“Chúng ta cần phải hạ mình xuống, và với sự chân thành và tôn kính tìm kiếm Lời sự sống; vì chỉ với tâm trí khiêm tốn và ăn năn mới nhìn thấy ánh sáng.” – *The Advent Review and Sabbath Herald*, ngày 22 tháng 8 năm 1907.

Làm thế nào để bạn đạt được sự cân bằng giữa khiêm tốn và cương quyết? Thí dụ, bạn trả lời thế nào với lời cáo buộc, Làm sao mấy người Cơ Đốc Phục Lâm biết chắc chắn rằng họ đúng về ngày Sa-bát và hầu hết mọi người khác đều sai?

4. QUYẾT TÂM VÀ KIÊN NHẪN

Đọc Ga-la-ti 6:9. Trong khi ở đây Phao-lô nói về sự kiên trì chúng ta cần có trong việc làm tốt cho người khác, thì chúng ta cũng cần có thái độ tương tự khi đối đầu với các câu hỏi khó. Tại sao quyết tâm và kiên nhẫn quan trọng trong việc giải quyết mọi vấn đề?

Những thành đạt thật luôn đòi hỏi sự kiên trì. Những gì chúng ta có được quá dễ dàng chúng ta thường xem thường chúng. Những điều khó hiểu trong Kinh Thánh cho chúng ta cơ hội để tâm trí mình phải hoạt động, và sự quyết tâm và kiên trì mà chúng ta theo đuổi để tìm một giải pháp cho thấy đề tài ấy quan trọng đối với chúng ta là thế nào. Bất cứ thời gian nào chúng ta dành thì giờ nghiên cứu Kinh Thánh để cố gắng tìm hiểu thêm về ý nghĩa và thông điệp của nó là thời gian được sử dụng hữu ích. Có lẽ cái kinh nghiệm chuyên cần tìm tòi trong Kinh Thánh để tìm câu trả lời, đầu là trong một thời gian dài, sẽ là một phước lành lớn, hơn cả câu trả lời cho đề tài ấy, nếu cuối cùng chúng ta tìm thấy nó. Rốt cuộc, khi chúng ta tìm ra câu trả lời cho một đề tài phiền trí mình, nó trở nên rất quý báu đối với chúng ta.

Việc bạn không thể giải quyết một điều khó hiểu một cách nhanh chóng không chứng minh rằng nó không thể được giải quyết. Thật lạ lùng là chúng ta thường bỏ qua sự thật hiển nhiên này. Có nhiều người, khi họ gặp một điểm khó hiểu trong Kinh Thánh, chỉ suy nghĩ một chút và không thể thấy giải pháp khả thi nào, ngay lập tức nhảy vào kết luận rằng vấn đề không thể giải quyết được. Một số bắt đầu đặt câu hỏi về sự đáng tin cậy của toàn Kinh Thánh. Nhưng chúng ta không nên quên rằng có thể có một giải pháp dễ dàng ngay cả khi chúng ta – trong sự khôn ngoan hạn hẹp của loài người hay ngu dại – không nhìn ra. Tương tự như một người mới bắt đầu học đại số, đã cố gắng vô ích cả nửa giờ để giải quyết một vấn đề khó khăn, rồi tuyên bố rằng không có giải pháp khả thi nào cho vấn đề này vì anh ta không thể tìm thấy? Chúng ta có thể thấy sự nghiên cứu Kinh Thánh cũng cùng thế ấy.

Khi một số đề tài khó hiểu thách thức ngay cả những nỗ lực mạnh mẽ nhất của bạn để giải quyết chúng, hãy đặt chúng sang một bên, và trong lúc này hãy thực hành những gì rõ ràng là Đức Chúa Trời đã tỏ bày tỏ tường cho bạn. Có một số những sự hiểu biết thiêng liêng chỉ đạt được sau khi chúng ta sẵn sàng làm theo những gì Chúa đã bảo chúng ta làm. Vì vậy, hãy kiên trì và kiên nhẫn trong sự nghiên cứu Kinh Thánh của bạn. Nói cho cùng, kiên nhẫn là một đức tính của người tín đồ trong thời kỳ cuối cùng (xem Khải huyền 14:12).

Chúng ta có thể học được gì từ những người đã siêng năng và kiên nhẫn nghiên cứu các đoạn Kinh Thánh khó giải thích? Chúng ta có thể khuyến khích người khác thế nào để họ không chán bỏ việc tìm kiếm sự thật? Tại sao chúng ta không cần phải e sợ mình gặp phải một đoạn khó hiểu trong Kinh Thánh?

5. ĐỐI PHÓ VỚI NHỮNG ĐOẠN KHÓ HIỂU BẰNG KINH THÁNH VÀ VỚI LÒNG NGUYỆN CẦU

Đọc Công vụ 17:11, Công vụ 8:35 và Công vụ 15:15, 16. Các sứ đồ và thuộc viên của hội thánh đầu tiên đã làm gì khi họ phải đối diện với những câu hỏi khó? Tại sao Kinh Thánh vẫn là nguồn tốt nhất để giải thích?

Giải pháp tốt nhất cho những điều khó hiểu trong Kinh Thánh vẫn được tìm thấy trong chính Kinh Thánh. Các vấn đề Kinh Thánh được giải quyết tốt nhất khi chúng được nghiên cứu dưới ánh sáng của toàn Kinh Thánh thay vì chỉ xem một câu riêng rẽ không liên hệ gì với toàn bộ Kinh Thánh. Thật vậy, chúng ta phải dùng Kinh Thánh để hiểu Kinh Thánh. Chúng ta phải học cách khai thác những sự thật vĩ đại được tìm thấy trong Kinh Thánh, đó là một trong những điều quan trọng nhất chúng ta có thể làm.

Nếu bạn không hiểu một đoạn Kinh Thánh, hãy cố gắng thu thập một chút ánh sáng từ các đoạn Kinh Thánh khác liên quan đến cùng một chủ đề. Luôn cố gắng tìm những câu rõ ràng của Kinh Thánh để làm sáng tỏ những đoạn văn không rõ ràng. Điều cũng rất quan trọng là không bao giờ làm tối và làm mờ các câu rõ ràng của Kinh Thánh bằng cách mang những đoạn khó hiểu áp vào các câu ấy. Thay vì tìm kiếm các nguồn ngoài Kinh Thánh, hoặc triết học, hoặc khoa học để giải thích ý nghĩa của Kinh Thánh, chúng ta nên để câu Kinh Thánh ấy bày tỏ ý nghĩa của nó cho chúng ta.

Người ta nói rằng trên đầu gối của chúng ta, chúng ta thực sự nhìn vào những điểm khó hiểu từ một quan điểm mới. Bởi vì trong sự cầu nguyện, chúng ta mở lòng mình ý thức rằng chúng ta cần sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời trong việc giải thích và hiểu Kinh Thánh. Trong lời cầu nguyện, chúng ta tìm kiếm sự chiếu sáng trong tâm trí mình qua cùng một Đức Thánh Linh, là Đấng đã soi dẫn và truyền cảm hứng cho các tác giả Kinh Thánh viết những gì họ viết.

Trong lời cầu nguyện, mọi ý đồ của chúng ta được trải bày và chúng ta có thể nói với Chúa tại sao chúng ta muốn hiểu những gì mình đọc. Trong lời cầu nguyện, chúng ta cầu xin Chúa mở mắt trước Lời của Ngài và cho chúng ta một tinh thần sẵn sàng để theo dõi và thực hành sự thật của Ngài. (Điều này rất quan trọng!) Khi Đức Chúa Trời hướng dẫn chúng ta qua Đức Thánh Linh của Ngài để đáp lại những lời cầu nguyện của chúng ta, Ngài không mâu thuẫn với những gì Ngài đã tiết lộ trong Kinh Thánh. Đức Chúa Trời sẽ luôn hòa hợp với Kinh Thánh, xác nhận và xây dựng dựa trên những gì Ngài đã soi dẫn cho các tác giả Kinh Thánh để truyền đạt cho chúng ta.

Sự cầu nguyện giúp bạn thế nào để có được tâm trí đúng đắn để có thể hiểu và tuân theo Lời Chúa tỏ tường hơn?

NGHIÊN CỨU BỔ TÚC:

Trong Kinh Thánh có nhiều bí ẩn khiến con người hữu hạn khó hiểu và điều đó quá sâu xa để chúng ta có thể giải thích toàn vẹn. Đây là lý do tại sao chúng ta cần một tâm trí khiêm tốn, và nên sẵn sàng học hỏi cầu nguyện từ Kinh Thánh. Sự trung thành với Kinh Thánh cho phép các câu Kinh Thánh, cho dù ý nghĩa của nó đi ngược lại với bản chất của chúng ta, để nói những gì nó thực sự nói. Trung thành với Kinh Thánh sẽ tôn trọng văn bản hơn là thay đổi văn bản (thật vậy, có những người thực sự tự họ sửa đổi các văn bản) hoặc trốn tránh ý nghĩa thực sự của nó.

“Khi lời Chúa được mở ra mà không tôn kính và không cầu nguyện; khi sự suy nghĩ và tình cảm không hướng về Đức Chúa Trời hay hòa hợp với ý muốn của Ngài, thì tâm trí bị che mờ bởi niềm hồ nghi; và trong chính sự nghiên cứu Kinh Thánh, sự hoài nghi lại tăng thêm. Kẻ thù sẽ chụp lấy và kiểm soát tư tưởng và những suy nghĩ của con người, và nó gợi ý những cách giải thích không chính xác. Bất cứ khi nào con người trong lời nói và việc làm không hòa hợp với Đức Chúa Trời, thì dù học thức đến đâu, họ vẫn có thể mắc sai lầm trong sự hiểu biết Kinh Thánh của họ, và không an toàn để tin vào lời giải thích của họ. Những người tìm đến Kinh Thánh để bắt lỗi thì không có sự thấu hiểu tâm linh. Với tầm nhìn bị bóp méo, họ sẽ thấy nhiều nguyên nhân cho sự nghi ngờ và không tin cả vào những điều thật sự rất đơn sơ và giản dị.” – Ellen G. White, *Steps to Christ*, trang 110, 111.

ĐỀ TÀI THẢO LUẬN:

1. Tại sao các thái độ đối với Kinh Thánh mà chúng ta đã thảo luận trong tuần này lại là nền móng cho một sự hiểu biết đúng đắn về Kinh Thánh? Các thái độ nào khác đối với Kinh Thánh mà bạn tin là rất quan trọng trong việc giúp bạn hiểu rõ hơn về Kinh Thánh?
2. Tại sao chúng ta chẳng ngạc nhiên khi tìm thấy những điều trong Kinh Thánh khó giải thích và hiểu? Vì nói cho cùng, có bao nhiêu điều trong thiên nhiên mà chúng ta đã thường khi không hiểu được? Cho tới nay, thí dụ, nước (phải, nước!) vẫn còn chứa đầy bí ẩn cho sự hiểu biết của con người.
3. Là người Cơ Đốc Phục Lâm, làm thế nào chúng ta có thể trả lời câu hỏi của Lu-ca 23:43, nơi (theo hầu hết các bản dịch) Chúa Giê-su nói với kẻ trộm rằng hắn sẽ ở trên thiên đàng với Chúa Giê-su vào ngày đó? Các cách trung thực để trả lời câu hỏi ấy là gì? Các câu Kinh Thánh, chẳng hạn, Giăng 20:17, Truyền đạo 9:5 và 1 Cô-rinh-tô 15:16–20 giúp chúng ta hiểu thế nào vấn đề của lời Chúa ở đây?